



ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มฟิสิกส์) จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มไฟฟ้าและดิจิทัล) จำนวน ๓ อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มปิโตรเคมีและพอลิเมอร์) จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มออกแบบผลิตภัณฑ์ ๒) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน ๓ อัตรา โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ ที่ไม่สามารถดำเนินการสมัครสอบแข่งขันฯ ได้ภายในกำหนดระยะเวลาเดิม และเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันฯ เป็นไปด้วยความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงขยายกำหนดระยะเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันฯ จนถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์ <https://ipthailand.thaijobjob.com> หัวข้อ “รับสมัครงาน” จนถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ และให้ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศเท่านั้น จนถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครสอบแข่งขันจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขันเรียบร้อยแล้ว และกรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่รับการชำระค่าธรรมเนียมสอบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกช่องทาง โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในส่วนกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง สำหรับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์)
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

๑๑๖๒ / ๒๕๖๖